
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานนอยซุมข้ีเหล็ก 
สมัยประชุมสามัญ  ๔/๒๕๕๕  คร้ังท่ี  ๑ 

วันท่ี  ๑๙  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ กลาวเปดการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  ๔ / ๒๕๕๕  คร้ังท่ี  ๑   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
เรื่องที่  ๑   คําส่ังแตงต้ังรองประธานสภา อบต. บานนอยซุมข้ีเหล็ก 

ประธานสภาฯ ใหผูเก่ียวของชี้แจง 
ปลัด อบต. (เลขานุการสภา) อานประกาศอําเภอเนินมะปราง  ท่ี  ๔๒๒/๒๕๕๕  เร่ือง  แตงตั้งรองประธานสภา 

อบต. บานนอยซุมขี้เหล็ก  ลงวันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  และเชิญ  นาย
จําเนียร  พ่ึงสังข  ขึ้นทําหนาท่ีรองประธานสภา อบต. บานนอยซุมขี้เหล็ก  

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาฯ เลื่อนระเบียบวาระท่ี  ๕  มาพิจารณากอน 
ท่ีประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ ญัตติท่ีเสนอใหม 
เรื่องที่  ๑   แตงต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ ใหผูเก่ียวของชี้แจง 
ปลัด อบต. (เลขานุการสภา) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  

๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ขอ  ๓๓,  ๑๐๕  และ  
๑๐๗   

ประธานสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยใหซักถาม 
นายนอย พิมพสอน (ส.อบต.ม. ๒) เสนอใหจัดสงรายงานการประชุมไปพรอมกับหนังสือนัดประชุมสภาฯ 
ปลัด อบต. (เลขานุการสภา) เพ่ือดําเนินการตามระเบียบดังกลาว  ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ไดตรวจสอบกอน  แลวจึงทําสําเนารายงานการประชุมท่ีตรวจสอบแลวใหสมาชิก
สภา อบต. ไดตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหน่ึงวัน  เพ่ือใหสมาชิกสภา 
อบต. รับรองรายงานการประชุมน้ัน 

นายบุญยิ่ง ดอกรัก (ส.อบต.ม. ๙) ในการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวควรแตงตั้งผูท่ีมีความชํานาญในการเขียนหนังสือ 
นายดอกรัก อาจบุง (ส.อบต.ม. ๙) คณะกรรมการมีหนาท่ีตรวจรายงานการประชุมหรือจัดทํารายงานการประชุม 
ปลัด อบต. (เลขานุการสภา) มีหนาท่ีตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ สอบถามท่ีประชุมในการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมใหมีจํานวน

เทาใด 
นายนอย พิมพสอน (ส.อบต.ม. ๒) เสนอ  ๓  ทาน 
ท่ีประชุม เห็นดวยกับการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จํานวน  ๓  ทาน 
ประธานสภาฯ ใหท่ีประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายดอกรัก อาจบุง (ส.อบต.ม. ๙) เสนอ  นายนอย   พิมพสอน  ผูรับรองคือ  นายเอนก  ฉิมชาง,  นายถาวร  บุญยวัตร 
นายนอย พิมพสอน (ส.อบต.ม. ๒) เสนอ  นายบรรเจิด มีกมล  ผูรับรองคือ นายดอกรัก อาจบุง, นายสมอน เพ็งบุญรอด 
นายบุญยิ่ง ดอกรัก (ส.อบต.ม. ๙) เสนอ  นายดอกรัก อาจบุง ผูรับรองคือ นายสมพงษ อ่ิมอรชร,  น.ส.เพชรรัตน ศรีสุข 
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ประธานสภาฯ มีทานใดจะเสนออีกหรือไม  ไมมีผูเสนอสรุปท่ีประชุมมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม  จํานวน  ๓  ทาน  คือ 
 ๑.  นายนอย  พิมพสอน 
 ๒.  นายบรรเจิด  มีกมล 
 ๓.  นายดอกรัก  อาจบุง 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ปลัด อบต. (เลขานุการสภา) กลาวถึงการปฏิบัติตนในการประชุมสภา อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  หมวด  ๕  การอภิปราย  และหมวด  ๙  การรักษาระเบียบและความ
สงบเรียบรอย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
    เรื่องที่  ๒  การจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสรายใหม 
ประธานสภาฯ ใหปลัด อบต. ชี้แจง 
ปลัด อบต. บานนอยฯ ไดรับแจงจากโรงพยาบาลเนินมะปรางวาขณะน้ีมีผูปวยเอดส  หมูท่ี  ๙  บานใหม

เจริญพร  จํานวน  ๑  ราย  คือ  นายตุย  โสประดิษฐ  และขอรับเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดสกับ อบต. บานนอยซุมขี้เหล็ก  เพ่ือใหไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสเหมือนกันทุก
หมู  จึงขออนุมัติจากท่ีประชุมใหเพ่ิมเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสจาก  ๕๐๐  บาท  เปน  
๑,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ แตงตั้งคณะกรรมการนับคะแนน  คือ  นางสาวเพชรรัตน  ศรีสุข 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมอนุมัติงบประมาณเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสใหกับผูปวยเอดสรายใหม

จํานวน  ๑  ราย  จาก  ๕๐๐  บาท  เปนจํานวนเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 
ท่ีประชุม อนุมัต ิ  ๒๔     เสียง 
 ไมอนุมัต ิ   -     เสียง 
 งดออกเสียง  -     เสียง 
    เรื่องที่  ๓  การฝกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา อบต. ปงบประมาณ  ๒๕๕๖ 
ประธานสภาฯ ใหปลัด อบต. ชี้แจง 
ปลัด อบต. (เลขานุการสภา) จังหวัดพิษณุโลกไดกําหนดโครงการอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา อบต.  ปงบประมาณ  

๒๕๕๖  จํานวน  ๒  รุน  รุนท่ี  ๑  ระหวางวันท่ี  ๑๐ – ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕  และ
รุนท่ี  ๒  ระหวางวันท่ี  ๑๘ – ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

นายถนอม พันธุคง (ส.อบต.ม. ๖) จากท่ีไดเคยไปอบรมมา  เปนโครงการท่ีมีประโยชน  บางเร่ืองท่ีเราไมเขาใจก็เขาใจ
เพ่ิมขึ้น  เห็นควรใหสมาชิกท้ังใหมและเกาเขารับการอบรม 

นายก อบต. บานนอยฯ สมาชิกทุกทานควรท่ีจะเขารับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู 
ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดท่ีสนใจเขารับการฝกอบรมใหแจงความประสงคไดท่ีพนักงานหลังปด

ประชุม 
ท่ีประชุม รับทราบ 
    เรื่องที่  ๔  สลากกาชาดงานแผนดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก 
ประธานสภาฯ ใหปลัด อบต. ชี้แจง 
ปลัด อบต. (เลขานุการสภา) อําเภอเนินมะปรางขอความรวมมือชวยจําหนายสลากกาชาด  จํานวน  ๕๐  ฉบับ ๆ 

ละ  ๕๐  บาท  จึงขอประชาสัมพันธใหกับผูสนใจทราบ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
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    เรื่องที่  ๕  รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมการเล้ียง 
         หรือปลอยสุนัข  พ.ศ.  ............... 
ประธานสภาฯ ใหผูเก่ียวของชี้แจง 
นายก อบต. บานนอยฯ อบต. บานนอยซุมขี้เหล็ก  ไดดําเนินการจัดทํารางขอบัญญัติตําบล  เร่ือง  การ

ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข  พ.ศ. ...........  เพ่ือใหมีมาตรการชัดเจนในการ
ปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบาอยางมีประสิทธิภาพ  และกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมด
ไปตามมติขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ  (OIE)  และองคการอนามัย
โรค  (WHO)  รายละเอียดดังเอกสารท่ีไดจัดสงใหกับทุกทาน 

ปลัด อบต. (เลขานุการสภา) การจัดทํารางขอบัญญัติตําบล  เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข  พ.ศ. .....  
กอนท่ีจะตราเปนขอบัญญัติตําบล  ใหแตละหมูประชาสัมพันธใหกับประชาชนไดรับ
ทราบขอบัญญัติฯ และถือปฏิบัต ิ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยเก่ียวกับขอบัญญัติฯ  ใหอภิปรายได 
นายบุญยิ่ง ดอกรัก (ส.อบต.ม. ๙) เห็นดวยท่ีจะดําเนินการจัดทําขอบัญญัติเร่ืองการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข 
นายเน้ียว สมบุตร (ส.อบต.ม. ๕) เปนเร่ืองท่ีดีในการออกขอบัญญัติดังกลาวเพ่ือเปนการควบคุมสุนัข  และมีเจาของ

รับผิดชอบ  ท่ีโรงเรียนบานพัฒนาดงนอยเม่ืออาทิตยท่ีผานมามีสุนัขกัดเด็กนักเรียน  
จํานวน  ๒  คน  แตหาตัวผูรับผิดชอบไมได  ซ่ึงถาออกขอบัญญัติฯ แลวจะมี
ผูรับผิดชอบในสุนัขทุกตัว 

นายวินัย ศรีสมาน (รองนายก อบต.) เปนการดีในการจัดทําขอบัญญัติฯ น้ี  เพ่ือนํามาใชในการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอย
สุนัข  ตองคอยเปนคอยไป  ซ่ึงสวนใหญบางทานเคยชินกับการเลี้ยงสุนัขแบบปลอย  
เราตองชี้แจงใหผูเลี้ยงเขาใจและปฏิบัติตามขอบัญญัติฯ  ซ่ึงในชวงแรกอาจเกิดการ
กระทบกระท่ังกันบาง  จากท่ีเคยไปท่ีประเทศจีน  คนจีนตองเสียภาษีใหกับรัฐบาลใน
การเลี้ยงสุนัขประมาณปละหน่ึงแสนบาทตอตัว  ซ่ึงคนในประเทศก็ปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด 

นายถาวร สุมารุ (ส.อบต.ม. ๖) การดําเนินการใหคอยเปนคอยไป  และควรประชาสัมพันธใหกับทางหมูบานไดรับ
ทราบ 

นายบรรเจิด มีกมล (ส.อบต.ม. ๑๑) เห็นดวยกับการจัดทําขอบัญญัติเร่ืองการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข 
ปลัด อบต. (เลขานุการสภา) จะทราบไดอยางไรวาสุนัขเปนของใคร 
ประธานสภาฯ สอบถามจากผูใหญบานและชาวบานใกลเคียง 
ปลัด อบต. (เลขานุการสภา) ในขอบัญญัติฯ น้ีไดใหความหมายไวอยูแลววา เจาของสุนัข  หมายความวา  เจาของ

หรือผูครอบครองสุนัข  และใหหมายความรวมถึงผูใหอาหารสุนัขเปนอาจิณดวย 
ประธานสภาฯ ไมมีผูอภิปราย  จึงขอแตงตัง้กรรมการนับคะแนน  คือ  นางสาวเพชรรัตน  ศรีสุข 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมในการรับหลักการการจัดทํารางขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล  

เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. ....  ในวาระท่ี  ๑ 
ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๒๓     เสียง 
 ไมเห็นชอบ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  -     เสียง 
 ไมอยูในท่ีประชุม  ๑  ทาน 
 
พักประชุม  ๑๕  นาที 
 
 
 



- ๔ - 
 
    เรื่องที่  ๖  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) 

(๑) โครงการขยายเขตทอเมนจายนํ้าภายในหมูบาน  หมูที่  ๖                       
บานผาทาพล 

ประธานสภาฯ ให นายก อบต. บานนอยฯ เสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือตอสภา อบต. 
เพ่ือใหความเห็นชอบ 

นายก อบต.บานนอยฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ  ๒๒  วรรค  ๒  กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอราง
แผนพัฒนาสามปเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือให
ความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป  จึง
นําเสนอรางแผนฯ ตอสภาเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตามเอกสารท่ีไดเสนอตอ
สภาแหงน้ี 

ประธานสภาฯ โครงการขยายเขตทอเมนจายนํ้าภายในหมูบาน  หมูท่ี  ๖  บานผาทาพล  
งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  ให สมาชิก อบต. หมูท่ี  ๖  ชี้แจงเหตุผลและความ
จําเปนประกอบการพิจารณา 

นายถาวร  สุมารุ (ส.อบต. ม.๖) ปญหานํ้าประปา  หมูท่ี  ๖  เปนปญหาท่ีใหญ และมีมานานพอสมควร  เน่ืองจากมี
หินปูนเกาะทอประปาจนไมสามารถจายนํ้าได  กอนหนาไดขอรถบรรทุกนํ้าจาก 
อบต. ไปเปาลางทอ  แตก็แกไขปญหาในชวงระยะหน่ึง  ตอมาทางสภาฯ ไดอนุมัติให
จัดทําโครงการขยายเขตระบบประหมูบาน  แตก็ไดยกเลิกโครงการไปเน่ืองจากติด
ปญหาการกอสรางกับระเบียบของกรมทางหลวง  จึงขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาโครงการ
ขยายเขตทอเมนจายนํ้าภายในหมูบาน  หมูท่ี  ๖  บานผาทาพล  ดําเนินการป 
๒๕๕๖ 

นายก อบต. บานนอยฯ ชาวบานหมูท่ี  ๖  ไดรองเรียนมาวาทางปลายสายไมสามารถใชนํ้าประปาไดเลย  จึง
ไดสํารวจโดยการตัดทอนํ้าประปา  ปรากฏวามีหินปูนท่ีเกิดจากนํ้าประปาเกาะอยู
โดยรอบทอ  จึงจําเปนท่ีจะตองแกไขเรงดวน 

นายดอกรัก อาจบุง (ส.อบต. ม.๙) มีการคิดไวหรือไมวาเม่ือดําเนินการขยายเขตทอเมนจายนํ้าแลวทอนํ้าจะตันอีก
หรือไม  ซ่ึงงบประมาณท่ีจัดทําก็สูงพอสมควร  และถาดําเนินการขุดเจาะประปา
บริเวณใหมจะมีปญหาเก่ียวกับหินปูนในนํ้าอีกหรือไม 

นายก อบต. บานนอยฯ จากท่ีไดศึกษาเก่ียวกับนํ้าประปา  จะมี  ๒  แบบ คือนํ้าใตดิน  และนํ้าผิวดิน  
ประปาในตําบลบานนอยฯ เปนแบบนํ้าใตดิน  ซ่ึงมีท้ังหินปูน  สนิมเหล็ก  ตะกอน 
โลหะ  ยังไมมีท่ีใดท่ีกรองตะกอนหินปูนได  นอกจากจะทําระบบนํ้าประปาดื่มได  มี
งบประมาณสูง  ใชนํ้าประปาผิวดิน  กรณีนํ้าประปาผิวดิน เชน ใน กทม. นํ้าประปา
ผิวดินพบปญหาเชื้อโรคปนเปอนในชวงนํ้าทวม กทม. ทําใหนํ้าไมสะอาด  ในตําบล
บานนอยฯ ทางสาธารณสุขไดตรวจสอบนํ้าประปาท่ีสามารถเปนนํ้าประปาดื่มไดคือ
ประปาหมูท่ี  ๖ 

นายถนอม พันธุคง (ส.อบต. ม.๖) ถาจะเปลี่ยนสถานท่ีก็มีหินปูนอยูดี  เพราะหินปูนมีมากับนํ้าใตดิน  ประปาบริเวณวัด
ผาทาพลทางกรมทรัพยากรนํ้าไดตรวจสอบแลวเปนนํ้าท่ีสะอาด 

นายก อบต. บานนอยฯ นําเสนอภาพนํ้าประปาชั้นผิวดินและใตดินพรอมท้ังอธิบาย 
นายเน้ียว สมบุตร (ส.อบต. ม.๕) ในการขุดเจาะนํ้าประปาตองสอบถามกรมทรัพยากรนํ้ากอนท่ีจะดําเนินการขุดเจาะ 

วาสถานท่ีขุดเจาะมีนํ้าเพียงพอหรือไม  ซ่ึงกรมทรัพยากรนํ้าจะตรวจสอบประวัติพ้ืนท่ี
ได 
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วาที่ ร.ต.สมเกียรติ นามวงษ (รองนายก อบต.) จากท่ีสภา อบต. ไดอนุมัติใหดําเนินการโครงการขยายเขตประปาภายในหมูบาน  หมู

ท่ี  ๖  บานผาทาพล  แตเกิดปญหากับกรมทางหลวง  จึงไมสามารถดําเนินการได  
การท่ีจะแกไขปญหาหินปูนจะตองใชเคร่ืองกรองนํ้า  งบประมาณไมนอยกวา  
๖๐๐,๐๐๐  บาท  ซ่ึงตนทุนในการผลิตจะสูงขึ้น  ทําใหประชาชนตองจายคา
นํ้าประปาเพ่ิมขึ้น   

ประธานสภาฯ ไมมีผูซักถาม  แตงตั้งกรรมการนับคะแนน  คือ  นางสาวเพชรรัตน  ศรีสุข 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบการเพ่ิมเติมพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)  โครงการ

โครงการขยายเขตทอเมนจายนํ้าภายในหมูบาน  หมูท่ี  ๖  บานผาทาพล  จุดเร่ิมตน
บริเวณระบบประปาหมูบาน  ถึงบานนางสมพร  คําพาอินทร ระยะทาง  ๒,๐๐๐  
เมตร  โดยใชทอ  PVC  งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  มาเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา
ดําเนินการป  ๒๕๕๖   

ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๒๓ เสียง 
 ไมเห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  - เสียง 
 ไมอยูในท่ีประชุม  ๑  ทาน 
 

ประธานสภาฯ นําระเบียบวาระท่ี  ๓  มาพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เร่ืองดวน 
เรื่องที่  ๑  การพิจารณาจายขาดเงินสะสมดําเนินการจัดซ้ือธงชาติและธงตรา 

สัญลักษณตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๕  
พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

ประธานสภาฯ ใหหัวหนาสวนการคลังชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับเงินสะสมท่ีจายขาดได 
หัวหนาสวนการคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการจายขาดเงินสะสมดังน้ี 
 เงินสะสม  ณ  วันท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕         ๑๖,๙๑๗,๐๕๒.๐๔   บาท 
 หัก  โครงการท่ียังไมไดจาย  ๘  โครงการ     ๗๘๖,๑๐๐.๐๐   บาท 
                ๑๖,๑๓๐,๙๕๒.๐๔   บาท 
 หัก  สํารองเงินเดือน,  คาจาง   ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
                ๑๓,๑๓๐,๙๕๒.๐๔   บาท 
 หัก  สํารองจายกรณีฉุกเฉิน    ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
 เงินสะสมท่ีจายขาดได            ๑๐,๑๓๐,๙๕๒.๐๔   บาท 
 สรุปเงินสะสมท่ีจายขาดไดคือ  ๑๐,๑๓๐,๙๕๒.๐๔  บาท 
ประธานสภาฯ ใหผูเก่ียวของชี้แจง 
นายก อบต. บานนอยฯ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา  ๘๕  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  อบต. บานนอยฯ จึงจะดําเนินการ
จัดซ้ือธงชาติและธงตราสัญลักษณใหกับหมูบาน  ประกอบกับธงชาติและธงตรา
สัญลักษณท่ีประดับอยูเดิมไดชํารุดไปบางแลว   

ประธานสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยใหซักถาม 
นายเอนก ฉิมชาง (ส.อบต. ม.๑๐) แจกทุกหลังคาเรือนหรือไม 
นายก อบต. บานนอยฯ คงไมทุกหลังคาเรือน  แตจะใหกับบานท่ีอยูติดถนนเปนสวนใหญเพ่ือความสวยงาม   
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ประธานสภาฯ สอบถามขนาดธงวาตองการธงขนาดเทาใด 
นายก อบต. บานนอยฯ ขนาดธงมี  ๒  ขนาด  คือ  เบอร  ๕  ขนาด  ๕๐ x ๗๐  ซม.  และเบอร  ๖     

ขนาด  ๖๐ x ๙๐ ซม.  ซ่ึงถาธงเบอร  ๕  จะจัดซ้ือไดประมาณ  ๑,๑๑๑  ชุด  สวน
ธงเบอร  ๖  จะจัดซ้ือไดประมาณ  ๙๖๐  ชุด  หรือตามแตราคาทองตลาดขณะจัดซ้ือ  
อาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็ได 

ประธานสภาฯ สอบถามท่ีประชุมจะจัดซ้ือธงขนาดเทาใด 
ท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหจัดซ้ือธง เบอร  ๖  ขนาด  ๖๐ x ๙๐ ซม.   
ประธานสภาฯ สอบถามท่ีประชุมวาจะนําธงไปติดตั้งบริเวณใดระหวางติดตามบานเรือน  หรือ

ติดตามทางแยก  คุม  ถนนใหญ 
ท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหติดธงตามบริเวณทางแยก  คุม  และถนนใหญ 
ปลัด อบต. บานนอยฯ ถาแจกตามคุมจะแบงอยางไร  ซ่ึงแตละคุมจํานวนครัวเรือนไมเทากัน 
วาที่ ร.ต.สมเกียรติ นามวงษ (รองนายก อบต.) ใหแบงธงโดยการเฉลี่ยตามจํานวนประชากรแตละหมู  และใหสมาชิก อบต. นําไป

มอบใหกับหมูบานโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  วาเปนผูอยูติดถนน  ทางแยก  
หรือคุมตาง  ๆ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ แตงตั้งคณะกรรมการนับคะแนน  คือ  นายถนอม พันธุคง  และนางสาวเพชรรัตน  

ศรีสุข 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาจายขาดเงินสะสมดําเนินการจัดซ้ือธงชาติและธงตรา

สัญลักษณตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๕  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๒๓ เสียง 
 ไมเห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  - เสียง 
 ไมอยูในท่ีประชุม  ๑  ทาน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ ญัตติท่ีคางการพิจารณา 
-  ไมมี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ ญัตติอื่น  ๆ 
ประธานสภาฯ ทานใดมีขอเสนอหรือซักถาม 
นายวินัย ศรีสมาน (รองนายก อบต.) ขอความรวมมือจากทุกทานในการชวยดูแลถนนท่ีมีเศษกองดิน  ท่ีเกิดจากรถเก่ียว

ขาว  และรถแบคโฮ  ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูใชรถใชถนน  จึงขอใหทุกทาน
ชวยกันประชาสัมพันธกับเจาของหรือผูประกอบการวาถามีเศษดินท่ีหลนอยูบนถนน
ใหทําความสะอาดเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายถนอม พันธุคง (ส.อบต. ม.๖) สอบถามโครงการซอมแซมถนนลูกรังหมูท่ี  ๖  วาดําเนินการอยางไรบาง 
วาที่ ร.ต.สมเกียรติ นามวงษ (รองนายก อบต.) ไดตรวจสอบพ้ืนท่ีแลวผูรับจางยังไมสามารถเขาดําเนินการได 
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นายดอกรัก อาจบุง (ส.อบต. ม.๙) สอบถามการจัดขบวนแหงานลอยกระทง 
นายก อบต. บานนอยฯ งานลอยกระทงอําเภอเนินมะปราง ขณะน้ียังไมไดรับหนังสือในการจัดขบวนแห  มี

เทศบาลตําบลไทรยอย  และ อบต. วังโพรง  ท่ีไมเขารวม  สวนท่ีเหลือตองรอหนังสือ
จากอําเภอกอน 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายก อบต. บานนอยฯ วันท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ขอเชิญทุกทานรวมงานเปดอนุสาวรียพอขุนบาง

กลางทาว  อําเภอนครไทย   
ท่ีประชุม รับทราบ 
นายก อบต. บานนอยฯ วันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  จังหวัดพิษณุโลกขอสนับสนุนขบวนแหงาน

ประเพณีลอยกระทง  อบต. วังโพรง  รับผิดชอบการตกแตงรถ  แตขอเชิญสมาชิก 
อบต. ทุกทานรวมเดินขบวน 

ท่ีประชุม รับทราบ   

นายก อบต. บานนอยฯ วัดหนองสาหราย  ไดรับกฐินพระราชทาน  เมื่อวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  
ซึ่ งที่มาของกฐินพระราชทาน คือ กฐินที่  พระบาทสมเด็จพระอยูหั ว 
พระราชทานผาของหลวงแกผูกราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อนําไปถวายยัง 
วัดหลวง  แตวัดหนองสาหรายไดรับพระราชทานนอกเหนือจากวัดหลวง  ซ่ึง
ไดรับพระราชทานท้ังหมด  ๙  ผาไตร  โดยพระราชทานใหกับวัดท่ีขาดทุนทรัพย  ไม
มีโบสถ  เจาอาวาสอยูท่ีวัด  ๑๕  ป  ในวันน้ันผานพนไปดวยดี  ขอขอบคุณทุกทานท่ี
ไปรวมงาน  และมีของท่ีระลึกในงานมาแจกใหกับทุกทาน   

ท่ีประชุม รับทราบ 
หัวหนาสวนการคลัง แจงสมาชิก อบต. คนใหมและคนเกาท่ีเปลี่ยนเลขท่ีบัญชี  ใหนําสําเนาบัญชีเงินฝาก 

ธกส. มาใหท่ี นางสาวรัชวรรณ  พุมพฤกษ  เพ่ือโอนเงินคาตอบแทน  และในทุกวัน
สิ้นเดือนใหทุกทานเขามาเซ็นตชื่อรับเงินคาตอบแทนดวย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ไมมีทานใดมีขอซักถาม  ขอปดการประชุม 

 
 
 

ปดประชุมเวลา   ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 
     (นายชิงชัย   ศิริโวหาร) 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)        ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสุดใจ    ฤาชา) 

 

 

 

 


